

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสาทร ไม้ถึง	ประธานสภา อบต.น้ำพุ	สาทร ไม้ถึง
๒.	นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว	รองประธานสภา อบต.น้ำพุ	สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
๓.	นายธนยศ ชุ่มชอบ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	ธนยศ ชุ่มชอบ
๔.	นายโกวิทย์ มหาชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	โกวิทย์ มหาชัย
๕.	นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
๖.	นายอภิชน จรุงยงค์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	อภิชน จรุงยงค์

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น	นายก อบต.น้ำพุ	ถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
๒.	นายศักดิ์ดา ไทยเกิด	รองนายก อบต.น้ำพุ	ศักดิ์ดา ไทยเกิด
๓.	นางสาวกานต์รวี ศิริทอง	รองนายก อบต.น้ำพุ	กานต์รวี ศิริทอง
๔.	นายอรรถพร พรหมทอง	เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ	อรรถพร พรหมทอง
๕.	นายประเสริฐ จันทบูรณ์	เลขานุการสภา อบต.น้ำพุ	ประเสริฐ จันทบูรณ์
๖.	นางอรรณวาทิ ทิศพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	อรรณวาทิ ทิศพันธ์
๗.	นางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์	ผู้อำนวยการกองคลัง	พวงทิพย์ สุวรรณศิลป์
๘.	นายอำนาจ สำอางค์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อำนาจ สำอางค์
๙.	นายผล คงดี	ประชาชน	ผล คงดี
๑๐.	นายศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุที่เคารพ
บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้มาครบองค์
ประชุมแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน
นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๖๒และข้อ๒๒แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่
๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน และ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกำหนดให้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันที่ ๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ วันนี้อธิบายท่านประธานสภาได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ก่อนอื่นก็ขอโอกาสสวัสดิ์ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เข้าสู่
ระเบียบวาระ ดั่งนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

เรื่องแรกสืบเนื่องมาจากโรคโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ใน
ประเทศไทย และทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางกระทรวงสาธารณสุข ทางสาธารณสุขอำเภอได้รณรงค์ในการฉีดวัคซีนนะครีบ เป็นช่องทางเดียวที่เราจะป้องกัน ดูแล พี่น้องประชาชน ให้พ้นจากโควิดนะครีบ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ท่านที่ฉีดวัคซีน ชิโนแวค ๒ เข็ม ชิโนฟาร์ม ๒ เข็ม ถ้าท่านฉีดไปแล้วเกินหนึ่งเดือน ท่านสามารถที่จะไปบูสเข็มที่ ๓ ได้โดยไม่ต้องรอนัดจากเจ้าหน้าที่นะครีบ ท่านสามารถนำไปบัตรประชาชน ไปยื่นที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร แจ้งขอฝากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ชี้แจงให้พี่น้อง ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะพี่น้องที่ฉีดชิโนแวค และเอสตราไวรัลเกินระยะเวลา ๓ เดือนท่านสามารถไปฉีดเข็ม ๓ ได้ที่โรงพยาบาลบ้านนาสารนะครีบแจ้งเพื่อจะให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพุของเรา

เรื่องที่สองในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุนะครีบ ซึ่งผมเป็นประธานอยู่ก็ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว และท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีสมาชิกทั้งหมด ๑,๙๐๐ กว่าคน นะครีบ มีงบประมาณอยู่ ๑,๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท พร้อมทั้งจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการสมทบสมาชิกเก่าและก็รับสมาชิกใหม่ ก็ขอฝากให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง ประชาชนได้เข้าถึงเรื่องสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุของเรา ในขณะนี้ก็เริ่มดำเนินการสมทบเป็นรายปี ทุกปีนะครีบ ปีละ ๒๐๐ บาท สำหรับสมาชิกเก่า แล้วก็สมาชิกใหม่ปีแรก ๒๒๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท และตอนนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุเป็นกองทุนเดียวของอำเภอบ้านนาสาร ที่ได้รับงบจาก กพช.จากรัฐบาลทุกปีครับ ปีนี้ทาง กพช. ก็ได้แจ้งให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุไปจัดทำ MOU ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ก็ถือว่าเป็นกองทุนเดียวของอำเภอบ้านนาสารที่ได้รับงบจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครีบ โดยเฉพาะของท้องถิ่นได้สนับสนุน งบประมาณทุกปี เพื่อจะได้ดูแลพี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่ของเราครับ ขอฝากประชาสัมพันธ์ ช่วยกันแจ้ง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการก็ยังร่างข้อกำหนดการรับสมทบสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นสมาชิก ๑.ต้องอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลน้ำพุ ๒. อายุแรกเกิดจนถึง ๗๐ ปี ผู้ที่จะสมัครมาเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบลน้ำพุของเราะครับ นี่เป็นเรื่องของกองทุนสวัสดิการนะครีบ จริงๆแล้วเราจัดสวัสดิการต้องดูแลหลายๆ เรื่องนะครีบตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราได้ดูแลโดยการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัวที่บ้าน

/นะครีบ...

นะครับ เป็นบทบาทที่สำคัญของกองทุนสวัสดิการ ร่วมช่วยกันในการดูแลพี่น้องประชาชนของเรา ทั้งหมดนี้เป็นวาระเร่งเพื่อทราบนะครับ จำนวน ๒ เรื่องนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายการประชุมยังไม่มีนะครับ เพราะเรายังไม่ได้เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ แกลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ แกลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในวันนี้ก่อนที่ท่านผู้บริหารจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้บริหารจะต้องแกลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ก่อน โอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านนายกและคณะผู้บริหารได้แกลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเรียนเชิญครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้เกี่ยวข้องที่ได้เข้ารับฟังการประชุมทุกท่านครับ ก่อนที่ผมจะแกลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุในวันนี้ ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ให้มาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภา ท่านสาทร ไม่ถึง รวมไปถึงท่านรองประธานสภา ท่านสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกท่านให้ทำหน้าที่ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และท่านประเสริฐ จันทบูรณ์ เป็นเลขานุการสภาในครั้งนี้ ผมคิดว่าทุกท่านนะครับที่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันตรงนี้ ก็คงจะเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านได้มาร่วมไม้รวมมือในการพัฒนาตำบลน้ำพุซึ่งยังมีปัญหาต่างๆ มากมายที่พวกเราต้องรวมด้วยช่วยกันในการที่จะระดม ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งระดมทรัพยากรต่างๆ ที่มีมาช่วยกันพัฒนาตำบลน้ำพุให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในการดำเนินการต่างๆ ก็ต้องขอความร่วมมือ

/ร่วมมือ...

ร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านสลับรับฟังปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน นำเข้ามาสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุนะครับ ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหาและร่วมกันขับเคลื่อนให้ปัญหาต่างๆ ได้คลี่คลายลงและก็บรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งให้ตำบลน้ำพุได้เจริญก้าวหน้าทันกับพื้นที่ใกล้เคียง ผมเองก็รู้สึกยินดีกับทุกท่าน ได้เข้ามาทำหน้าที่และก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งท่านก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้าน มีปัญหา มีกิจการอะไรที่จะให้ฝ่ายผู้บริหารได้ช่วยกันแก้ไข ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างๆ ก็ยินดีที่จะรับปัญหาทุกอย่าง เพื่อนำไปเสนอเพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านประธานและท่านเลขานุการสภานะครับว่า ตามเอกสารคำแถลงท่านประธานสภาจะบันทึกตามคำแถลงก็ได้นะครับเพราะผมจะเสริมเติมแต่งไปบ้างนะครับ ก็ต้องกราบเรียนให้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับ

กราบเรียนท่านประธานสภานะครับ บัดนี้ ถึงเวลาที่กระผม นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองคการบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จะได้แถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่และจะได้ระดมสรรพกำลังต่างๆ ที่มีทั้งงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทรัพยากรในพื้นที่ทรัพยากรบุคคล เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม องค์การต่าง ๆ องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีงบประมาณ มีทรัพยากรและศักยภาพด้านต่าง ๆ มากกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุของเรา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่าก่อนนายกองคการบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายกองคการบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีกรรมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนตำบล ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ จึงกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้

๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ นำนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนาน้ำประปาให้มีคุณภาพ ไม่มีสนิม ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำประปาให้ดีขึ้น

๑.๒ ก่อสร้างคูระบายน้ำเพิ่มเติม ขุดลอกคูระบายน้ำเดิม ไม่ให้น้ำท่วม ชิงบนท้องถนนซึ่งเห็นว่าพื้นที่ หลายๆพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น และก็มีบ้านหนาแน่น ก็จะมีปัญหาเรื่องคูระบายน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการขุดลอกคูระบาย

๑.๓ ไฟฟ้าต้องสว่างทุกพื้นที่และไม่ดับบ่อย ทั้งถนนสายหลัก สายรอง เปลี่ยนเป็นหลอดไฟแอลอีดี มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาด อุปกรณ์อยู่เสมอ ตามแยกต่างๆก็ต้องมีการเพิ่มโคมไฟ ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในบริเวณแยกต่างๆ ซึ่งเป็นจุดอันตราย และถนนที่สำคัญก็ต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนนี้

๑.๔ ถนนหนทางทุกสายต้องสะดวก ปลอดภัย เร่งให้ปรับปรุงเป็น ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตโดยเร็ว และมีการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่ให้มีหลุมบ่อ ซึ่งในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ก็มีถนนอยู่ไม่กี่สาย แล้วที่ยังเป็นถนนหินคลุก ถนนลูกรังที่จะต้องดำเนินการโดยเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีพื้นที่ที่ทุรกันดารเป็นจำนวนมากและยังมีถนนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอยู่หลายกิโลเมตรนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ พื้นที่ในพื้นที่ก็เดินทางไม่สะดวกก็ต้องเร่งดำเนินการให้ด่วนที่สุด

๑.๕ ขุดลอกคูคลอง สระเก็บน้ำ ขุดบ่อน้ำตื้น จัดให้มีธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ก็มีพื้นที่ต่างๆ หลายพื้นที่ต้องดำเนินการ การขุดลอกคูคลอง ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ มีสวนชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขัง ในส่วนพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ก็ดี ขุดลอกห้วย ขุดลอกคูก็ได้ทำมาหลายปีแล้วและก็มีพื้นที่หลายพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนการทำสวน การเกษตร ซึ่งพื้นที่ได้เปลี่ยนไป ก็ต้องรีบเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป

๑.๖ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ก็มีหลายจุดที่ต้องดำเนินการ เช่นหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ บางพื้นที่ก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ในสมัยที่กระผมดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ในสมัยนี้ก็ต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่นะครับว่า ในพื้นที่ส่วนไหนบ้างที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ให้การกัดเซาะตลิ่งให้ลดน้อยถอยลง

๑.๗ บริหารจัดการการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดเก็บขยะนะครับ ต้องมาพูด มาคุย มาวางแผนในการจัดระบบการจัดเก็บกันใหม่นะครับบางเส้นทาง ในจุดบางจุดยังไม่มีการจัดเก็บขยะ และยังไม่มีถังขยะ อย่างเช่นหมู่ที่ ๔ ซอยบรรพชน ซึ่งประชาชนยังต้องการถังขยะอยู่ครับ

๑.๘ การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้ กับประชาชนในพื้นที่ ให้เพียงพอ สะอาดและปลอดภัย ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม อีกทั้ง ในช่วงที่น้ำประปาไม่ไหล ก็ต้องช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งใน อนาคตข้างหน้า ซึ่งอาจจะเกิดภัยแล้ง ก็ต้องเตรียมเครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

๒. ด้านการสร้าง ความมั่นคงปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๒.๑ สร้างสังคม ชุมชน คนในท้องถิ่น ให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกันสิ่งนี้พวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน ผมก็อยากเห็นพวกเราที่มีความรักมีความเกื้อกูลต่อกันและจะต้องส่งต่อ สิ่งที่ดีๆให้กับรุ่นลูก รุ่นหลานต่อไป

๒.๒ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้สมาชิก อปพร. สมาชิกกู้ชีพ สมาชิกชุด รักษาความสงบเรียบร้อยเฉพาะกิจของตำบลน้ำพุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดูแลพี่น้องประชาชนภายในตำบลน้ำพุ ซึ่งการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอาสาต่างๆ ที่เข้ามาทำ หน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มีขวัญ กำลังใจ ได้มีอุปกรณ์ในการ ทำงานทำหน้าที่ ก็คงต้องจัดเตรียมให้มีความพร้อม เพื่อให้การปฏิบัติ หน้าที่ทำได้อย่างทันถ่วงที

๒.๓ ประสานความร่วมมือกับ สภ.ท่าซวี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของ อำเภอ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เราต้องมีการร่วมมือ ร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบความเรียบร้อยของชุมชน

๒.๔ จัดเตรียมความพร้อม รองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่ เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่องค์กรของเราต้องศึกษาและดูว่าจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ อะไรที่ต้องใช้ปฏิบัติหน้าที่ เวลาเกิดภัยพิบัติและทันต่อเวลา เราต้องมึ ความพร้อมทั้งเรื่องต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ก็ต้องทันสมัยและสิ่งที่มีอยู่ แล้วยังต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด กับ เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

๒.๖ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน สีแยกไฟแดง และสถานที่สำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกิติ พี่น้องประชาชนกิติมี การเรียกร้องกันพอสมควร เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทีสีแยกไฟแดง รวมทั้งเกิดเหตุการณ์ลักขโมยรถจักรยานยนต์หรือลักสิ่งของหรือการ

ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ถ้ามีกล้องวงจรปิด ก็จะช่วยในการแก้ไข
ปัญหา หรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดได้รวดเร็ว ก็เป็นการป้องกันและ
แก้ปัญหอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้พอสมควร

๓.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

๓.๑ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน ก็มีอยู่
บางพื้นที่ ที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำเสีย มีการร้องเรียนกันในพื้นที่ชุมชน
โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง ในการประกอบอาหารหรือ
การถ่ายเทน้ำเสียทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรำคาญ ความ
เดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการ
ป้องกันและคงต้องใช้ระเบียบ ข้อกฎหมายในการบังคับใช้เพิ่มยิ่งขึ้น
นะครับ ต่อไปยังเป็นชุมชนเมืองมากกว่านี้ก็คงมีปัญหามากขึ้นมากกว่า
นี้ ก็คงต้องดำเนินการให้มันเข้มข้นโดยการใช้อกฎหมาย

๓.๒ จัดให้มี อาสาสมัครท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราต้องร่วมด้วย
ช่วยกัน สร้างคนรุ่นใหม่ สร้างเด็กรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน ในพื้นที่บ้านเรายังพอจัดการได้ในเรื่องนี้

๓.๓ พัฒนาสวนสาธารณะ สวนเฉลิมพระเกียรตินามะพร้าว ให้มีความ
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้คนใน
ชุมชน บึงนามะพร้าวก็ได้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไปหลายสิ่ง
หลายอย่างเราก็ต้องมาช่วยกันดูแลต่อเติมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ครับ โดยเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะก็ดี ไฟฟ้าแรงต่ำที่ต้องใช้ในการ
ดำเนินการก็ดี และถนนที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเราต้องช่วยกัน
ดูแลและพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับ

๓.๔ การสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทาง
ของประชาชน "แยกก่อนทิ้ง" ก็เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มทำ ถ้าเราไม่เริ่มทำ
ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปการจัดเก็บขยะจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังและยังมีปริมาณ
ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเทศบาลนครเกาะสมุย มีขยะสะสมที่ไม่
สามารถกำจัดได้ปริมาณที่มาก ต้องมีการขนขยะขึ้นเรือเฟอร์รี่ขึ้นมา
ทิ้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต้อง
ใช้งบประมาณในการกำจัดมากมายในแต่ละปี ถ้าเราสามารถลดขยะ
ต้นทางได้ การบริหารจัดการขยะก็สามารถประหยัดงบประมาณในแต่ละ
ปีได้พอสมควร และจะส่งผลดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา

๓.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ รมรงค์
ให้ประชาชนปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัยสารพิษ รมณรงค์ให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สิ่งนี้ต้องช่วยกันส่งเสริมการ
ทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ในสังคมปัจจุบันในหลายตลาด
หรือตลาดโลกไม่ต้อนรับสินค้าทางการเกษตรที่มีสารพิษตกค้าง เรา
ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนทำเกษตรแบบอินทรีย์

๔.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ เติบโตทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรา
ยึดเหนี่ยว

๔.๒ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

๔.๓ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือการร่วมคิดร่วมทำ
ร่วมรับรู้ ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการ
บริหารงาน

๔.๔ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการให้บริการแบบญาติ
มิตรและเสมอภาค ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้อง
ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ พวกเราก็ต้องอำนวยความสะดวก
และการให้บริการก็ต้องเป็นแบบญาติมิตร บางครั้ง บางคราพี่น้อง
ประชาชนที่มาติดต่อหรือขอรับบริการ ก็อาจจะไม่ได้รับการบริการที่ดี
และนำไปพูด ไปคุย บางครั้งมาพบเจ้าหน้าที่แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ ตอบ
ไม่ถูก และไม่สามารถชี้แนะให้ประชาชนเข้าใจได้ ต่อไปพวกเราก็ต้อง
มาช่วยกันสร้างจุดศูนย์บริการให้มันดีขึ้น เช่นในการขออนุญาตจัด
งานประเพณีต่างๆ อย่างเช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงานต่างๆ ก็
ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันกรอกข้อมูล ชาวบ้านที่มาติดต่อเขากรอก
ข้อมูลไม่ถูกหรือกรอกผิด ไปหาผมก็หลายราย ไปหาท่านสมาชิกก็หลาย
รายมาที่ อบต.มาหาเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้เราก็ถ่าย
แบบตัวอย่างสักชุดหนึ่งเพื่อเป็นแบบในการให้ประชาชนได้กรอก
ข้อมูลถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาซึ่งการเขียนการขออนุญาตต่างๆ มี
แบบฟอร์มให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังตามที่ประสบพบ
มา

๔.๕ ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน ระยะเวลา ในการให้บริการ
ประชาชน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรของเราต้องปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลา บังคับในการให้บริการประชาชนอย่าให้มีความ
ยุ่งยากในการบริการประชาชน ลดสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยถอยลงและเป็น
เรื่องที่ดี

๔.๖ บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แพลตฟอร์มต่างๆและ

ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งในยุคปัจจุบัน ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ต้องนำมาใช้ในการบริหารงาน ประสานงานต่างๆ และการทำงานซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้แพลตฟอร์มในการบริการผมก็มีความมุ่งมั่นเข้ามาทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก็มีหลายๆ โครงการที่คิดเอาไว้ก็ขอลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องในโอกาสต่อไป

๔.๗ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานบุคลากรในแต่ละปีก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพราะว่าโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งใหม่ที่เราจะต้องศึกษา เรียนรู้ เราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ บุคลากรก็เหมือนกันมีสิ่งใหม่ ก็ต้องไปอบรม เรียนรู้ คนเราไม่รู้ทุกอย่างคนเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง แต่คนเราสามารถพัฒนาได้ ในการพัฒนาเราก็ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของเราไปศึกษา อบรม และได้นำกลับมาใช้บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ

๔.๘ สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมนาสาร ผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะครบ เป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งสำคัญซึ่งเป็นการกำหนดพื้นที่การจัดเก็บภาษีพื้นที่โซนต่างๆ รวมทั้งการกำหนดอนาคตในพื้นที่ตำบลของเราว่าเราจะใช้พื้นที่ในส่วนไหนให้มีการก่อสร้างโรงงานบ้าง พื้นที่ตรงไหนที่จะกันให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ตรงไหนที่เราจะออกแบบให้เป็นหมู่บ้านจัดสรร พื้นที่ตรงไหนที่จะกันไว้เป็นสวนสาธารณะ เราต้องมาร่วมกันคิด เพราะถ้าเราไม่จัดทำผังเมือง ถ้าปล่อยให้ประชาชนคิดจะทำอะไรต่างๆ คิดจะสร้างโน้น สร้างนี้ ถ้าเราไม่มีการวางแผนการจัดทำผังเมือง ต่อไปปัญหาต่างๆ มันจะมากขึ้นกว่านี้ ยกตัวอย่าง เช่นเฉพาะในสวนของคูน้ำสาธารณะจะเห็นว่าการปรับที่การถมที่ก็ดี การสร้างบ้านต่าง เราต้องบังคับใช้กฎหมาย ถ้าปล่อยให้อย่างนี้ อนาคตข้างหน้า ถนนเป็นคลองแน่นอน ถ้าใครจะทำอย่างไรก็ได้ ถมดินสูงเท่าหน้าอกก็ได้ พอฝนตกหนักน้ำท่วมก็เกิดปัญหา ซึ่งการจัดทำผังเมืองและรวมถึงการใช้กฎหมายในการควบคุมอาคารก็ต้องเข้มข้น การขออนุญาตต่างๆ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ถ้าเราปล่อยให้เหมือนปัจจุบันปัญหาที่จะตามมาก็จะแก้ไขได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการวางระบบประปาที่ดี ไฟฟ้าที่ดี สายอินเทอร์เน็ตที่ดี ถ้าเราไม่แก้ปัญหามาโดยการวางผังเมืองตั้งแต่บัดนี้ ผมมองไม่ออกว่าปัญหาที่ จะตามมามันจะมากมายกายกองขนาดไหน

/๔.๙ สนับสนุน...

๔.๙ สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษี และการบริหารจัดการเก็บภาษีให้ครอบคลุม เสมอภาค และเป็นธรรมในส่วนนี้ก็มีความจำเป็นที่พวกเราต้องมาช่วยกัน สนับสนุนการบริหารจัดการในส่วนนี้ นะครับ ก็มีหลากหลายพื้นที่ การจัดเก็บภาษียังครอบคลุม ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีการตกหล่นไปพอสมควร ภาษีที่เก็บมาก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาตำบลน้ำพุของเรา ยังไม่รวมเงินอุดหนุน เงินภาษีจัดสรรต่างๆ ที่จะเข้ามา เต็มนี้กฎหมายภาษีก็ได้แก้ไขไปหลายๆ ฉบับ ตอนนี้ก็มีการยกเว้นภาษีในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-๑๙ ในร้อยละ๐.๐๑ เปอร์เซนต์ แต่ต่อไประยะเวลาที่ก้าวล่วงไปการจัดเก็บภาษีก็ต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงความเสมอภาคของแต่ละพื้นที่ด้วย

๕.ด้านการพัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ อนุรักษ์ รักษา สืบสาน พ่อท่านด้วนคู่บ้าน ซึ่งเราต้องช่วยกันปกป้องรักษา สืบสานสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของเรา

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม สภาวัฒนธรรมตำบลน้ำพุ

๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของวัดน้ำพุ ทั้งงานวัด งานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในส่วนท้องถิ่นของเราที่ต้องอำนวยความสะดวก

๕.๔ จัดให้มี งานประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งช่วงนี้ก็ว่างเว้นมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วในช่วงการระบาดของ โควิด-๑๙ ประมาณ ๓ ปีแล้ว เราก็ต้องเตรียมเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติ

๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดสืบสาน ส่งต่อให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ก็ต้องรักษาและสืบทอดกันต่อไป

๕.๖ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน มีการเชื่อมโยงทั้งหมดบ้าน ชุมชน และรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรม

๖.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ผมพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ดำเนินการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

๖.๒ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในส่วนนี้ก็ต้องมาช่วยกันดูแลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ จะสร้างเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๖.๓ พัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ ให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในยุคที่วิกฤติเราต้องช่วยกันดูแลและพัฒนาประชาชนให้สามารถดำรงชีพได้

๖.๔ ส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มสตรี ภายในท้องถิ่น ก็มีหลายๆ คนที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น

๖.๕ มีสภากาแฟ คลายทุกข์ ทุกอาทิตย์ ผมอยากให้มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องทุกหมู่บ้าน ในทุกๆ อาทิตย์ เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป ผมอยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทุกหมู่บ้าน ต้องขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกทุกท่านด้วย

๖.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เด็กได้รับการดูแลอย่างดี มีสื่อการเรียนรู้ มีอาหารครบหลักโภชนาการ มีของเล่นสมวัย เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ตอนนี้อยู่ในส่วน of ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหยุดทำการสอนมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ตอนนี้อยู่ยังไม่เปิดนะครับเพราะติดสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙ ก็ต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้สื่อ หรือแอปพลิเคชันมาช่วยในการเรียนการสอนต่อไป

๖.๗ ส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์การศึกษาของ กศน.ตำบลน้ำพุ ก็มีพี่น้องในตำบล และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาศึกษา เป็นช่องทางการศึกษาอีกช่องทางหนึ่งที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ยังเสียโอกาสหรือผิดพลาดไปในวัยเด็ก ได้มาศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ต่อไป

๖.๘ ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ในด้านวิชาชีพต่างๆ ตำบลเราก็มีหลายกลุ่มหลายอาชีพที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมกันต่อไป

๖.๙ จัดจ้างครู ให้มีการเรียนการสอน(พิเศษ) ในห้องเรียนหรือทางออนไลน์ ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติม

๖.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนผู้สูงอายุในส่วนนี้ก็ต้องดำเนินการกันต่อไป

๖.๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กีฬาพื้นบ้าน และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๖.๑๒ จัดให้มี สถานีรักษาสภาพทุกหมู่บ้าน สนามกีฬาประเภทต่างๆ มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการออกกำลังกายครบถ้วน ก็อาจจะมีการกำหนดพื้นที่ให้แต่ละหมู่บ้านให้มีสถานีรักษาสภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในช่วงนี้กิจกรรมนี้ก็ห่างหายไป ๒-๓ ปีแล้ว ต้องมีการส่งเสริมและพลิกฟื้นขึ้นมาของแต่ละหมู่บ้าน

๖.๑๓ ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ภายในตำบลอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนผู้บริหารก็เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้

๖.๑๔ ส่งเสริมและสนับสนุน งาน อสม.เชิงรุก โรงเรียน อสม.

๖.๑๕ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ และโรคระบาดต่างๆ ซึ่งก็ต้องมีการสนับสนุนกันต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญ

๖.๑๖ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและกลุ่มอาสาสมัครทุกกลุ่ม ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็น่าเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ต้องมาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องให้กำลังใจทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

๖.๑๗ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องโภชนาการ อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์

๖.๑๘ ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำพุ ซึ่งกองทุนนี้ก็มีความเข้มแข็งมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในตำบลน้ำพุ

๗.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๗.๑ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ ก็มีการดำเนินการจัดสถานที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาค้ามาขายในพื้นที่ ที่ผมได้มองไว้บ้างแล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาค้าขายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้

๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินการรวบรวมผลผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น พืชกระท่อม ทุเรียน เงาะ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ซึ่งการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน เป็นสิ่งสำคัญสามารถเชื่อมโยง ของบประมาณได้หลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนละสนับสนุนงบประมาณ วิสาหกิจตำบลละ หนึ่งล้านบาทก็ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อของบประมาณในส่วนนี้มาดำเนินการ ผมเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกันส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในพื้นที่

๗.๓ การส่งเสริม สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

๗.๔ ประสานให้มีการขยายเขตไฟฟ้า ใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งมีหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้าแต่ละที่

ก็ต้องใช้งบประมาณมากมายถ้าสามารถประสานงานในส่วนนี้ให้มีไฟฟ้าเข้าถึง พี่น้องประชาชนก็จะสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ก็สามารถช่วยเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

๗.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายพืชผลทางการเกษตร ไปสู่ตลาดริมทางบริเวณถนนสายเอเชีย ๔๑ ก็เป็นตลาดที่สำคัญในการกระจายสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดรวมทั้งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าไม่ดีได้

๗.๖ สร้างตลาดออนไลน์ เชื่อมโยง สินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตภายในตำบล ไปสู่พื้นที่อื่นๆ ก็ต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้ เดี่ยวนี้การค้าขายทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดการค้าขายที่มากยิ่งขึ้น ต้องช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ ให้เป็นรูปธรรม

๗.๗ สร้างตลาดนัดหน้าบ้าน ถนนคนเดิน ตลาดประชารัฐ พืช ผัก ผลไม้ ของเหลือกินเหลือใช้ นำออกมาขาย ก็ต้องจัดทำโครงการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

๗.๘ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยึดเหนี่ยวในการบริหารและการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ ประเทศในโลกให้การยอมรับ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในประเทศไทยได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์วิกฤติแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะขนาดไหนประเทศไทยก็อยู่ได้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็อยู่ได้ รู้จักการใช้อย่างสมเหตุ สมผล

สุดท้ายนี้กระผมนายณนดกิจ โพธิ์โพ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านต่าง ๆ ตามที่แถลงไป เพื่อการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่มีในการบริหารจัดการและจะได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตำบลน้ำพุให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป และสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายในวันนี้ สวัสดิ์ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ครับก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร นายณนดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้รวมทั้งหมด ๗ ด้านหลักๆ นะครับไม่ว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสร้าง

ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ท่านผู้บริหารได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ เพื่อจะได้ปฏิบัติและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพุในโอกาสต่อไปน่ะครับ เป็นการแถลงนโยบายของผู้บริหารภายใต้การนำของนายถนัดกิจ โพธิ์พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญนายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๒ ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. น. ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพระผมนายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ซึ่งหลังจากเราเลือกตั้งกันมาก็ถือว่าทุกคนในที่นี้เป็นสมาชิกใหม่กันทั้งนั้น การประชุมเมื่อท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๒๓ วรรค ๒ ว่า เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายร่วมกัน โอกาสนี้กระผมขออนุญาตสอบถามท่านประธานถึงเรื่องนโยบายต่างๆ นะครับ ตามนโยบายเจ็ดด้าน กระผมก็ได้รับคำแถลงและได้ศึกษาดูแล้วหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองใหญ่ เชียงใหม่ และน่าจะทำได้ แต่มีข้อสงสัย ในด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผมได้รับหนังสือ และได้ศึกษาข้อไหนที่เข้ากับประเด็น และขาดตกบกพร่อง เพื่อนสมาชิกก็เข้าใจว่าสถานการณ์ในสมัยนี้พี่น้องประชาชนเน้นให้สมาชิกดูแล แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ถ้ามีข้อไหนที่ท่านนายกแถลงไป และเข้ากับสถานการณ์ของ อบต.น้ำพุ ซึ่งในขณะนี้ ผมเรียนว่าส่วนมากราษฎรมุ่งเน้นในตัวสมาชิกสภา คนที่เขาเลือกเข้ามาอยู่ใกล้เขาก็ต้องฟังพาก่อน และขอตติงนิดหนึ่งว่าคำแถลงนโยบายในด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ใส่ในคำแถลงนโยบายครับ ผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าขาดเฉพาะของผมหรือเปล่า ผมศึกษา นะครับและก็อ่านทุกข้อแล้ว เห็นเพื่อนสมาชิกไม่ตติง หรือบอกท่านนายกเพราะว่าเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ คือความใส่ใจ อย่างน้อยวันข้างหน้าการประชุม ผมว่าน่าจะบอกท่านนายกสักนิด เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขครับ และข้อ ๖.๑๖ การสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาต่างๆ ผมอยากให้เห็นความสำคัญของกลุ่มอาสา หรือท่านนายก ผู้บังคับบัญชาไปให้กำลังใจ อบต.น้ำพุก็เหมือนกัน ตัวกระผมเองก็เป็นราษฎร อย่างปี ๒๕๖๓

/ผมก็ได้...

ผมก็ได้มาขอช่อดอกไม้ให้ครู และทุกหน่วยงานครับ ทำงานดี บริการดี ผมก็มาขอถ่ายรูป เพื่อเผยแพร่สิ่งดีๆ ช่วงนี้ยังอยู่ในตำแหน่งเลยไม่กล้าให้ อย่างน้อยก็ขอเอ่ยชื่อก่อนว่าพี่น้องในน้ำพุให้กำลังใจ โดยเฉพาะ น้องภาณุวัฒน์ บุญคง เป็นผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าเป็นคนขยัน คอยซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะอยู่เป็นประจำ ซึ่งได้รับความชื่นชมมาจากพี่น้องประชาชน ซึ่งจะให้ผมเป็นตัวแทน แต่ผมยังติดภารกิจ ข้อกฎหมาย จึงขออนุญาตใช้สื่อบอกกล่าว และขอชื่นชมน้องภาณุวัฒน์ บุญคงด้วยขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านอื่นที่จะอภิปรายขอเชิญครับ คณะผู้บริหารจะเพิ่มเติมขอเชิญครับ หรือตอบคำถามเชิญครับท่านนายก

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านโกวิทย์ได้ท้วงติงผมต้องขอขอบคุณท่าน มันเป็นความผิดพลาดเล็กน้อย ตอนทำคำแถลงเสร็จผมก็ได้ตรวจทานแล้วในเบื้องต้นถูกต้อง พอเอกสารออกมาอาจจะตกหล่นไปนะครับ อาจจะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในส่วนหนึ่ง ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะแจกจ่ายให้เพื่อนสมาชิก ผมก็ได้ตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะถึงมือท่านสมาชิกอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้าง ก็ต้องขอขอบคุณท่านโกวิทย์ที่ได้ท้วงติงการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของสมาชิกก็ดีผมเองก็พร้อมที่จะทำงานกับทุกๆ ท่าน สิ่งไหนที่ท่านอาจจะติชม ก็ยินดีรับฟังเสมอ และก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านใช้บทบาทหน้าที่ของตนเองในสภาเองนี้ให้เต็มที่ ผมพร้อมที่จะรับฟังปัญหาต่างๆ ด้าน และพร้อมที่จะนำปัญหาต่างๆที่ท่านได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ไปช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ก็ขอให้พวกเราช่วยกันทำงาน ทำหน้าที่ของตน และประสานกันในทุกๆ ด้าน ทั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งผู้สมัครอิสระและที่อยู่ในกลุ่ม ผมก็พร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทุกท่าน เพราะท่านก็คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขา มาร่วมด้วยช่วยกัน ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนตลอดไป ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้ให้ความคิดเห็นในด้านต่างๆ ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านถนัดกิจ โพธิ์โพ้น นายก อบต.น้ำพุ ครับต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

๕.๑ เรื่อง พิจารณากำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขอเชิญครับ

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ สำหรับการพิจารณากำหนดการประชุมสภามัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และการประชุมสภามัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ข้อ ๑๑ (๓) กำหนดว่า สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรค ๑ กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และวรรคที่สี่กำหนดว่าในสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ถ้าสามารถที่จะกำหนดได้ แต่ละปีไม่เกินสี่สมัยสามารถที่จะกำหนดได้สามสมัย และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.๒๕๖๖ นี้คือระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๑ ครับ

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านประเสริฐ จันทบูรณ์ เลขานุการสภาที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าจะมีกี่ครั้ง เชิญครับท่านสมาชิก เชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

/โกวิทย์...

โกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งครั้งนี้เป็นสมัยแรก ผมจะเสนอต่ออีกสามสมัย สมัยสามัญ สมัยที่สองเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยสามัญสมัยที่สี่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ จำนวน ๓ ครั้ง สมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นอย่างไรขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกสภาได้เห็นชอบตามที่ท่านโกวิทย์ มหาชัย ได้เสนอโดย สมัยสามัญ สมัยที่สองเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยสามัญสมัยที่สี่เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้พิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ เชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย เสนอครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปีของปี พ.ศ.๒๕๖๖ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเสนอเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปีของปี พ.ศ.๒๕๖๖ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปีของปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา อบต.น้ำพุ

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเห็นชอบตามที่ท่านโกวิทย์ มหาชัย ได้เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

/เริ่มตั้งแต่...

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง เลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ครับ

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ
สำหรับการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น(คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ) ตามระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ กำหนดว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท
คือ

๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน

ในส่วนของวิธีการเลือกคณะกรรมการชุดต่างกำหนดไว้ตาม ข้อ
๑๐๗ กำหนดไว้ว่า ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น ซึ่งตามระเบียบที่ ๕.๒ เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอให้สมาชิกเสนอชื่อ
สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนในขั้นตอนแรกก็ขอให้
สภาพิจารณาว่าสมควรที่จะมีคณะกรรมการจำนวนกี่คนก่อน เมื่อได้จำนวน
คณะกรรมการแล้ว ให้สมาชิกสภาเสนอสมาชิกสภาผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และเลือกที่ละคนเลือก
คนที่หนึ่งก่อนจนครบตามจำนวน ในการเลือกคนที่หนึ่งถ้ามีการเสนอชื่อ
เพียงคนเดียวก็ถือว่าผู้นั้นได้เป็นคณะกรรมการคนที่หนึ่งและเลือก
กรรมการคนต่อไป ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านประเสริฐ จันทบูรณ์ เลขานุการสภา
ที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

/(คณะกรรมการ...

(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น) ให้ท่านสมาชิกได้
เสนอว่าเราจะต้องการให้มีคณะกรรมการที่ท่านคือไม่น้อยกว่าสามคนแต่
ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอครับ ขอเชิญนายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ขอเสนอให้มี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ท่านครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
ได้เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ท่าน
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
จากที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเห็นชอบตามที่ท่านธนยศ ชุมชอบ
ได้เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ท่านครับ
ต่อไปก็ขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นคณะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์
มหาชัย ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมฟังการประชุมทุกท่าน
กระผม นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอเสนอนายดำรงศักดิ์
เพ็ชระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองสองท่านครับ ผู้รับรองคือนายธนยศ ชุมชอบ กับ
นายอภิชน จรูญพงศ์

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกครับขอเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอท่านอื่นอีกถือว่าท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่งครับ ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาได้เสนอสมาชิกสภาผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม คนที่สอง ครับ ขอเชิญ ท่านธนยศ ชุมชอบ ครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ ขอเสนอนายโกวิทย์ มหาชัย

/สมาชิก...

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สอง
ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองสองท่านครับ ผู้รับรองคือนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
กับนายอภิชน จรุงพงษ์

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกครับขอเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอท่านอื่นอีกถือว่าท่านโกวิทย์ มหาชัย เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองครับ ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาได้เสนอสมาชิกสภาผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่สาม ครับ ขอเชิญ ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายธนยศ
ชุมชอบ สมาชิก หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่
สาม ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองสองท่านครับ ผู้รับรองคือ นายโกวิทย์ มหาชัย และ
นายอภิชน จรุงพงษ์

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกครับขอเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอท่านอื่นอีกถือว่าท่านธนยศ ชุมชอบ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามครับ สรุปทั้งสามท่าน
ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ หลังจากนั้นก็ให้ท่านเลขานุการสภาเรียก
ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ
หนึ่งคน และเป็นเลขานุการคณะกรรมการหนึ่งคน และแจ้งผลการประชุม
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะนำ
เรื่องเข้าปรึกษา หรือเสนอแนะต่อสภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่าน
ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ขอเสนอว่าก่อนจะหมดการพิจารณา ขอพัก ๕
นาที ให้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและ
เลขานุการก่อนครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ไม่ต้องพักก็ได้ นะครับ หลังจากปิดประชุมสภาไปแล้ว
เลขานุการสภานัดประชุมคณะกรรมการเลยครับไม่ต้องพักการประชุม

ครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะหลายท่านติดภารกิจครับ ขอขอบคุณครับที่ได้
แนะนำ ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะนำเรื่องเข้าปรึกษา หรือเสนอแนะต่อสภา
แห่งนี้ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาเคราฟ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมฟังการประชุมทุกท่าน
กระผมนายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ผมได้รับฟังปัญหาของ
พี่น้องประชาชนที่น้ำแม่ น้ำว่าถนนซอยที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบจาก
น้ำท่วมมาหลายครั้งแล้ว และถนนสายนั้นไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ถ้ามีโอกาสหรือมีงบอื่นๆ มาขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุได้ปรับปรุงซ่อมแซมด้วย และรวมถึงถนนสายอื่น เช่นถนนดอน
สร้อยทองซึ่งเป็นถนนสายหลักมีหญ้าขึ้นริมถนนเหมือนกับถนนรกร้าง ผม
ก็ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยและประชาชนในซอยคลองเมืองแฝ้วถางและ
เก็บขยะ อีกอย่างเรื่องการศึกษาผมและท่านรองและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกัน
นำพระบิณฑบาตในตำบลน้ำพุและที่อื่นๆ หากบูรณาการร่วมกันโดยไม่ใช้
งบประมาณก็เป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้ตำบลของเรามี ความเจริญ สวยงาม เชิด
หน้าชูตาให้กับประชาชนในพื้นที่กระผมขอขอบคุณที่ประชุมแห่งนี้ด้วย
ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
ที่ได้นำเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซอยนาแม่ น้ำ และรวมถึง
การพัฒนาถนนหนทางต่างๆ ของตำบลน้ำพุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากท่าน
สมาชิกและภาคีเครือข่ายช่วยกันพัฒนาเป็นเรื่องที่ดี ที่ถูกต้องที่เราต้อง
ร่วมกันพัฒนาในสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณทางภาครัฐ ในเรื่อง
การแฉ้วทาง การเก็บขยะ ต้องขอขอบคุณท่านโกวิทย์ที่ได้นำเสนอครับ ไม่
ทราบว่ายังมีท่านอื่นมั้ยครับ ขอเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกหมู่ที่
๔ ขอเชิญครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ขอปรึกษากับท่านประธานว่าในการบันทึกการ
ประชุมในแต่ละครั้งนั้นครับ ผมก็ได้เข้ามาหลายสมัยแล้วและผมก็ได้ท้วงติง
ในสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นต้องถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย การตั้งกระทู้ถามในวาระอื่นๆ ผมเคยกำหนดว่าให้เสนอกระทู้
ถามหรือกระทู้สดเพื่อให้คณะผู้บริหารจะได้มีเวลาที่จะตอบสมาชิกสภา
ทุกท่าน ผมเองก็ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่เหมือนกับทุกท่านใน
การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ผมขอเสนอและ
ปรึกษาหารือท่านประธานว่า ในการเสนอแต่ละครั้งไม่อยากจะให้เพื่อน

สมาชิกมาเสนอในวาระอื่นๆ เพื่อให้ทางเลขานุการสภาได้บันทึกรายงานการประชุมได้ง่ายขึ้น ถ้าใครมีความประสงค์จะถามในเรื่องใดๆ ขอให้ตั้งเป็นกระทู้เสนอต่อประธานสภาล่วงหน้าเหมือนญัตติอื่นๆ นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ที่ได้เสนอเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามเสนอต่อประธานสภาล่วงหน้า เพื่อให้คณะผู้บริหารได้เตรียมตัวในการตอบคำถามอย่างถูกต้อง แต่ในระเบียบวาระอื่นๆ ให้สมาชิกนำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ และหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป ตามที่ท่านดำรงศักดิ์เสนอผมก็เห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ดี และได้ให้เวลากับฝ่ายบริหารได้หาข้อมูล และวิธีแก้ปัญหามาตอบได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ที่ได้เสนอครับ ไม่ทราบว่ายังมีท่านอื่นอีกมั๊ยครับขอเชิญครับ ขอเชิญท่านธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ จากคำแถลงนโยบายของท่านนายกในด้านที่ ๒ ข้อที่ ๒.๒ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้สมาชิก อปพร. สมาชิกกู้ภัย สมาชิกชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ขอให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับ เพราะว่าหลายงานที่ต้องใช้ เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช ที่จำเป็นต้องใช้ชุด อปพร. และชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณ ท่านธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ ที่ได้นำเสนอในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่ม อ. ส. ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่บริการพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้ว ทางฝ่ายผู้บริหารก็คงต้องดำเนินการจัดหาตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ ขอขอบคุณท่านธนยศที่ได้เสนอครับ ไม่ทราบว่ายังมีสมาชิกท่านใดอีกที่จะเสนอขอเชิญครับ ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารครับว่ามีอะไรจะชี้แจงขอเชิญครับ ขอเชิญท่านศักดิ์ดา ไทยเกิด รองนายกขอเชิญครับ

นายศักดิ์ดา ไทยเกิด
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยแรกเพื่อให้ท่านนายกได้แถลงนโยบาย ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ตามที่ท่านโกวิทย์ มหาชัย ได้สอบถามถึงการพัฒนารอบการบำรุงดูแลถนนหนทาง นะครับ ทางคณะ

ผู้บริหารก็อยากบอกทุกท่านว่าเมื่อก่อนนายกได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้แล้ว ก็มีอำนาจเต็มที่ในการบริหารและเริ่มดำเนินการตามนโยบาย โดยเฉพาะถนนหนทาง จริงๆแล้วอยากบอกต่อสภาแห่งนี้ว่าเตรียมตัวเตรียมการโดยเฉพาะหมู่ที่ ๖ บ้านควนใหม่ซึ่งถนนลำบากที่สุดและหมู่อื่นๆทุกสายทั้งซอยแดงเพชร ซอยนาแม่ น้ำ น่าจะอยู่ในแผนการปรับปรุงการช่วยเหลือแบบฉุกเฉินจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงให้ด่วนที่สุดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องวัดก็เหมือนกันครับองค์กรของเราก็เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องส่งเสริมการศึกษา งานประเพณีต่างๆ ก็ช่วย การนิมนต์พระมาบิณฑบาตรก็ช่วยเหลือ มีส่วนต่างๆ มาช่วยกันบิณฑบาตกันหลายคน เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นและได้ร่วมบุญร่วมกุศล และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการพัฒนาแบบพึ่งตนเองไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ ในวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณน้องโกวิทและผู้ช่วยและประชาชนซอยคลองเมืองได้ช่วยกันแล้วถ้านั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งเมื่อก่อนผมดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะพัฒนาถนนหนทาง จัดงานประเพณีต่างๆ และวันสำคัญของชาติเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหลังจากนั้นก็ยกให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ทางฝ่ายบริหารก็ยินดีที่จะร่วมกับทุกหมู่บ้านในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และต้องขอบอกกับสภาแห่งนี้ว่าท่านนายกตั้งใจที่จะทำให้เร็วที่สุดในทุกเรื่องขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านศักดิ์ดา ไทยเกิด รองนายกที่ได้ชี้แจงให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอื่นอีกมั้ยครับ ท่านรองนายกอีกท่านไม่ทราบว่าท่านมีอะไรจะบอกกับสภาแห่งนี้บ้างครับขอเชิญครับ

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกานต์รวี ศิริทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกๆท่านนะค่ะที่ได้รับความ ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนได้เข้ามาช่วยกันทำงานในส่วนของตัวเองวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ในหลายด้านที่จะต้องทำงานด้วยกัน ก็ขอว่าในฐานะที่เราเข้ามาอยู่ในเรือลำเดียวกันเราคงต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เรือลำนี้พายไปถึงฝั่งเราหวังไว้ให้ได้ ขอขอบคุณคะ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านกานต์รวี ศิริทอง รองนายกที่ได้ชี้แจงนะครับไม่ทราบว่ายังมีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมและเป็นนิมิตหมายอันดี ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันพัฒนาไปนะครับ ถึงแม้ว่าสมาชิกของเราจะเหลือน้อยด้วยศักยภาพที่เราได้เห็น ได้ดูตามสื่อ นะครับโดยเฉพาะหมู่

ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ผม
ขอบคุณนะครับหวังว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะได้ร่วมกันทำงานอย่าง
เต็มที่ในส่วนของท่านดำรงศักดิ์ได้นำเสนอเดี่ยวเราคุยกันนอกรอบอีก
ครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณที่ได้นำเสนอ วันนี้ก็เนื่องในโอกาสใน
วารดิถีขึ้นปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านคิดสิ่งใด หวังสิ่งใด ก็ให้สม
ปรารถนา และท้ายที่สุดก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านนับถือ
โดยเฉพาะพ่อท่านด้วน ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของตำบลน้ำพุ ช่วย
ปกป้องรักษาชีวิต และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของ
ทุกท่าน และที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บและอย่าจนนะครับ
วันนี้ก็ได้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุม
ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ